

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพี
โดย นายสมคิด คำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี วันที่...๑๑..... มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่าน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีที่เคารพ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีโดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความสำคัญและบัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดที่ ๑๔ มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกันมาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแท้จริง

เทศบาลตำบลพรุพีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) และกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจฉันทานุมัติให้กระผมเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลพรุพีอีกครั้งหนึ่ง กระผมขอปารถนาตัวเองว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในดีที่สุดในที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลพรุพีเป็นที่ตั้ง และเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพรุพี ที่ว่า “ก้าวนำด้านการศึกษา พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี” อยู่ในกรอบและนโยบายดังต่อไปนี้

๑.นโยบายด้านการศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในระบบ นอกกระบวนการศึกษาอ้อยาศัย และการศึกษาพิเศษ การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๒ ผูกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ

๒.นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้คนและสังคมเขตเทศบาลตำบลพรุพีมีคุณภาพที่ดี ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และให้ประชาชนมีศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาระให้เป็นโอกาส เป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเวทีประชาคม และสานต่อนโยบายการจัดสวัสดิการซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส การให้สงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ ตลอดจนให้มีการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันระงับโรคติดต่อพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพอนามัยตนเอง สนับสนุนให้มีสถานที่สาธารณะเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนด้านการกีฬาทุกประเภท ทุกระดับและรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพพลานามัยของตนเองโดยการออกกำลังกาย ติดตั้งกล่องวงจรปิดตามจุดสกัดที่สำคัญทั่วทั้งตำบลพรุพี เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ เพิ่มสมรรถน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย) ของเทศบาลโดยพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดในหมู่บ้าน บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มองค์กรเพื่อขยายผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานสถาบันการเงินเกษตรกร เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสู่อาเซียน

๓.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม บุกเบิกถนน ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานรวมถึงการวางระบบระบายน้ำตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน จัดหาแหล่งน้ำสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐานบริการอย่างทั่วถึง ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนสายหลักทุกหมู่บ้าน จัดทำป้าย บอกรหัสถนน ชื้อซอย เพื่อสะดวกในการสัญจร ปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลพรุพีให้เกิดความสวยงามปลอดภัยสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

๔.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีพระชนมพรรษา งานรำลึกวีระชนอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง งานประเพณีท้องถิ่น เช่น

งานบุญเดือนสิบ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเด็กแห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา และ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ

๕.ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนทุกอาชีพแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดให้มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้ “น่าอยู่น่ามอง” ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขสภาพแวดล้อมสถานที่สาธารณะรวมทั้งจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ปลอดภัย สนับสนุนให้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในเขตเทศบาลตำบลพรุณี เพื่อควบคุมและแก้ปัญหามลพิษต่างๆอย่างมีระบบตามกฎหมายบัญญัติ

๖.ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินได้ ประชาชนมีส่วนร่วม และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม โดยยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เกิดความเสมอภาคและประโยชน์สูงสุด

นโยบายการพัฒนา ที่ได้นำเรียนท่านประธานสภาเทศบาล เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนั้น เมื่อได้ดำเนินการตามที่วางไว้แล้ว สิ่งที่ยังประสงค์และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผมบริหารงาน แต่การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่านรวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลพรุณีต่อไป ขอขอบคุณครับ


(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี